

บาท/ดอลลาร์เข้าอ่อนค่าเล็กน้อย, คาดวันนี้แกว่งแคบหลังเข้าช่วงปลายปี

*บาท/ดอลลาร์เข้าอ่อนค่าเล็กน้อยจากปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่ดอลลาร์คาดว่าจะเงินบาทจะแกว่งตัวในกรอบแคบ หลังนักลงทุนชะลอการทำธุรกรรมในช่วงปลายปี

*เยนอ่อนค่าลงมาใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 20 เดือน เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังนายชินโซ อาเบะ ว่าที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้กดดันอีกครั้งให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) ใช้นโยบายการเงินเพื่อที่ 2%

*เยนซึ่งพุ่งขึ้นเมื่อวันศุกร์จากการปรับสถานะการลงทุน เผชิญกับแรงกดดันอีกครั้ง หลังนายอาเบะกล่าวเมื่อวานนี้ว่า เขาจะพยายามแก้ไขกฎหมายที่ให้ความเป็นอิสระกับบีโอเจ ถ้าหากบีโอเจไม่ใช้นโยบายอัตราเงินเฟ้อตามที่เขาคาดต้องการ

*นักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินที่มีความปลอดภัยสูง ในขณะที่ฝ่ายการเมืองของสหรัฐ เผชิญอุปสรรคในการเจรจาต่อรองเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะ fiscal cliff หรือภาวะที่มาตรการปรับขึ้นภาษี และปรับลดงบประมาณ

ขนาด 6 แสนล้านดอลลาร์ของสหรัฐ อาจจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนหน้า *ดอลลาร์พุ่งขึ้นเมื่อวันศุกร์ หลังจากแผนงบประมาณที่เสนอโดย นายจอห์น โบห์เนอร์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ไม่ได้เสี่ยงสนับสนุนจากพรรครีพับลิกันของเขาเอง ซึ่งได้เพิ่มความวิตกว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติอาจจะไม่บรรลุข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะ fiscal cliff ภายในสิ้นปีนี้

*ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาในวันศุกร์บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจสหรัฐรักษาระดับความแข็งแกร่งไว้ได้ดีในเดือนพ.ย. โดยปริมาณการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคพุ่งขึ้นแตะจุดสูงสุดรอบ 3 ปี ในเดือนพ.ย. และยอดสั่งซื้อภาคโรงงานสำหรับสินค้าทุน ก็พุ่งขึ้นเช่นกัน

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ บาท

*09.33 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.60/67 จาก 30.60/64 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.59/66 จาก 30.61/63 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 84.37/42 จาก 84.25 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3178/82 จาก 1.3182 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"วันนี้คงจะอยู่แคบๆ 30.62-30.65 เพราะนักลงทุนคงเริ่มหยุดกันไปแล้ว แล้วบริษัทต่างๆ ก็ square position กันหมดแล้ว" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา คาดว่า ค่าเงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวแคบๆ ในกรอบ 30.62-30.65

เนื่องจากนักลงทุนและผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ได้ชะลอการทำธุรกรรมไปแล้ว ในช่วงสิ้นปี

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้เพื่อการค้าหรือการดำเนินการใดๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

EXIM
DAILY
NEWS

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้